

มติชน

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พุทธศักราช 2546 ปีที่ 25 ฉบับที่ 9065 ราคา 8 บาท



มอบทุน-มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ YSC.CS & YSC.EN 2003 จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนโครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2546 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในส่วนภูมิภาคได้รับทุนสนับสนุน 11 โครงการ

มน.เปิดหลักสูตรนิติฯ2ปริญญาปี'46

●จบกม.ได้ป.วิทยุการแพทย์ด้วย

นายมนตรี สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร(มน.) เปิดเผยว่า ขณะนี้การศึกษาถือเป็นเรื่องสำคัญมากในยุคที่มีการเปิดประเทศ และเปิดเสรีในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านกฎหมายต่างประเทศ กฎหมายสิทธิบัตร และกฎหมายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพราะขณะนี้มีปัญหาต่างๆ มากมาย ทั้งปัญหายาเสพติด พินธุกรรม และไบโอเทค ทำให้นักศึกษาต้องมีความรู้เพิ่มมากขึ้น มน.เห็นความสำคัญในเรื่องเหล่านี้จึงอยากสร้างผู้รู้กว้างทางกฎหมาย มีความรู้ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอที มาประกอบกัน จึงได้เปิดหลักสูตรนิติศาสตร์ 2 ปริญญา เพื่อให้บัณฑิตที่เรียนคณะนิติศาสตร์ได้ 2 ปริญญา โดยวิชาที่ต้องเรียนเพิ่มคือพิษวิทยา กายวิภาคศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ อินทรีย์เคมี ชีวเคมี นอกเหนือจากที่เรียน

กฎหมายเป็นวิชาหลัก เมื่อจบแล้วได้ปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต และวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังนั้น ผู้ที่เข้าเรียนคณะนิติศาสตร์หลักสูตร 2 ปริญญาจะต้องเรียนหนักกว่าเด็กปกติ มีระยะเวลาเรียนประมาณ 5-6 ปี โดยจะเริ่มรับในปีการศึกษา 2546 โดยคัดเลือกผ่านระบบเอ็นทรานซ์ 60 คน สอบ 5 วิชา ได้แก่ สังคม ภาษาไทย อังกฤษ คณิต วิทยากายภาพ และชีวภาพ โดยเน้นรับนักเรียนสายศิลป์-คณิต



มนตรี สงวนเสริมศรี

“หลายประเทศทำหลักสูตรในลักษณะนี้แล้ว เช่น ออสเตรเลีย ทำบริหารคูนิติศาสตร์ แต่เป็นกฎหมายด้านสังคม แต่ของ มน.เอาหมอกับวิทยาศาสตร์มารวมกัน จบแล้วทำงานกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ กระทรวงสาธารณสุข ภาคเอกชน บริษัทกฎหมายก็ได้ สอบอัยการ หรือผู้พิพากษาได้เลย โดยใช้ที่ฝึกงานของบริษัทเอกชน และรัฐ เน้นการสร้างนิตรกรุ่นใหม่ อยากให้ทุกมหาวิทยาลัยสร้างร่วมกัน อนาคตมหาวิทยาลัยจะมองหลักสูตรคู่กันไปอีก แต่ไม่ได้ต้องการให้ปริญญาเยอะ แต่จะให้เสริมกัน โดยใช้ระบบการเทียบโอนของทบวงมหาวิทยาลัย โดยจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยควีนแลนด์ของออสเตรเลีย และมหาวิทยาลัยอินเดียนาของสหรัฐมาช่วย” นายมนตรีกล่าว